



NEWS RELEASE

PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC
Tháng Sáu, 2023

Liên hệ truyền thông: Melissa Haley
Deputy City Manager
949-724-6253
mhaley@cityofirvine.org

Thành phố Irvine tiếp tục quá trình phân khu, ưu tiên kết nối với cư dân

Irvine, CA – Trong thời gian Irvine tiếp tục theo đuổi quá trình thành lập quận đầu tiên của Hội đồng thành phố, Thành phố đang tích cực kết nối với cư dân để đảm bảo tiếng nói của cư dân về vấn đề định hình ranh giới các khu vực bỏ phiếu Hội đồng Thành phố trong tương lai được lắng nghe.

Người dân Irvine sẽ có cơ hội tham gia một cuộc bầu cử đặc biệt vào tháng Ba năm 2024 để bỏ phiếu về việc có nên mở rộng Hội đồng Thành phố lên sáu Ủy viên hội đồng và chuyển sang bầu cử cấp quận không. Nếu được chấp thuận, mỗi cử tri sẽ bỏ phiếu cho một Ủy viên Hội đồng đại diện cho quận họ sống và tiếp tục bỏ phiếu cho Thị trường toàn thành phố.

Cư dân được khuyến khích vẽ và nộp các bản đồ khu vực bỏ phiếu đề xuất để chia sẻ ý kiến đóng góp về ranh giới phù hợp ở các quận lên Hội đồng Thành phố xem xét. Người dân không bắt buộc phải nộp bản đồ hoàn chỉnh, họ có thể chỉ cần đơn giản vẽ ranh giới các quận như mong muốn hoặc đánh dấu làm nổi bật những nơi mà cư dân thấy cộng đồng đang quan tâm. Hướng dẫn về cách vẽ và gửi bản đồ cũng như video hướng dẫn cách sử dụng công cụ lập bản đồ trực tuyến hiện có sẵn tại DrawIrvine.org/Draw-A-Map.

Hội đồng thành phố Irvine sẽ xem xét bộ bản đồ dự thảo đầu tiên tại phiên điều trần công khai tiếp theo dự kiến vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, lúc 6 giờ chiều. Hạn chót nộp bản đồ để xem xét tại phiên điều trần là 11 giờ 59 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023. Tất cả các bản đồ được gửi trước thời hạn sẽ được xử lý bởi chuyên gia nhân khẩu học của Thành phố và được đăng lên DrawIrvine.org/Draft-Maps không muộn hơn ngày 4 tháng 7 năm 2023, với phân tích nhân khẩu học của từng quận được đề xuất. Để biết lịch trình đầy đủ các phiên điều trần công khai và thời hạn nộp bản đồ, hãy truy cập DrawIrvine.org/Schedule.

Thành phố sẽ tổ chức bảy hội thảo cộng đồng bổ sung để cho người dân cơ hội thảo luận về các bản đồ dự thảo do cộng đồng tự vẽ cũng như phản hồi các ý kiến của người dân:

- Ngày 19 tháng 7, 2023 vào lúc 6 giờ chiều – Trực tuyến qua Zoom
- Ngày 5 tháng 8, 2023 vào lúc 10 giờ sáng – Quail Hill Community Center, 39 Shady Canyon Dr.
- Ngày 5 tháng 8, 2023 vào lúc 2 giờ chiều – South Coast Chinese Cultural Center, 9 Truman St.
- Ngày 26 tháng 8, 2023 vào lúc 10 giờ sáng – Lakeview Senior Center, 20 Lake Rd.
- Ngày 26 tháng 8, 2023 vào lúc 2 giờ chiều – Irvine Heritage Park Library, 14361 Yale Ave.
- Ngày 23 tháng 9, 2023 vào lúc 10 giờ sáng – Great Park Artist Studio, 8000 Great Park Blvd.
- Ngày 23 tháng 9, 2023 vào lúc 2 giờ chiều – City Council Chamber, 1 Civic Center Plaza

Cho đến nay, thành phố Irvine đã tổ chức hai phiên điều trần công khai và bày diễn đàn cộng đồng để cư dân có cơ hội tìm hiểu thêm về quy trình phân khu và đưa ra các phản hồi về những khu vực lân cận nên được giữ lại trong một khu vực bỏ phiếu. Ngoài ra, Thành phố đã cung cấp các gian thông tin tại các cộng đồng hoặc khu chức năng khác nhau trên toàn cộng đồng.

Để tìm hiểu thêm về quá trình thành lập phân khu và các cơ hội tham gia của công chúng trong tương lai, vui lòng truy cập [DrawIrvine.org](https://www.drawirvine.org).

###